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Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um sölu ríkisjarða.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hvaða ríkisjarðir hafa verið seldar á undanförnum fimm árum, hverjum var selt og á
hvaða verði?

2. Hvernig var staðið að hverri sölu, var eignin auglýst, var um útboð að ræða eða hvaða
háttur var hafður á við söluna?

3. Hvert var markaðsverð á sambærilegum eignum á sama tíma á sama svæði?
4. Hverjir eru eigendur þessara jarða í dag?

Skriflegt svar óskast.


